

# จ่อบินจีน-ฮ่องกง-ญี่ปุ่น-โสม แทรเวลบับเบิล

## ตะวันออกกลางบางเมือง ศบค.มอบ4กระทรวงสรุป ไฟเขียวเปิดสนามบินภูเก็ต คักดีสยามเซ็นใช้ยาพารา

‘พิพัฒน์’เล็งหารือร่วม 3 กระทรวง  
หลัก เตรียมมาตรการรองรับนัก  
ธุรกิจ-คนใช้ต่างชาติบินเข้าไทย  
กพท.นำดก 14 สายการบินเส้นทาง  
ระหว่างประเทศ 16 มิ.ย.

(อ่านต่อหน้า 5)

### ต่อจากหน้า 1

### แทรเวลบับเบิล

#### คักดีสยามจับมือเฉลิมชัยแก้ยาง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ  
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือการนำอุปกรณ์  
ทางด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกทาง  
ถนนที่ผลิตจากยางพาราไปใช้ประโยชน์ในหน่วย  
งานภาครัฐ ระหว่างกระทรวงคมนาคม โดยนาย  
คักดีสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
คมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย  
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แถลงลงนาม และมีนาย  
ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
คมนาคม นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วย  
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชัยวัฒน์  
ทองคำคุณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และนายอนันต์  
สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วม  
เป็นสักขีพยาน

#### นายกฯปลื้มกท.-ปชป.ร่วมมือ

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เกษตรกรจะได้  
ประโยชน์กว่าร้อยละ 70 ช่วยเพิ่มรายได้ ลด  
การนำงบประมาณของรัฐไปใช้ในการดูแลราคา  
ยางพาราในอนาคต ถือเป็นการทำงานร่วมกันที่  
ดีของ 2 พรรคการเมืองร่วมรัฐบาล ที่ดูแลใน 2  
กระทรวงนี้ สำหรับนโยบายถนนปลอดภัย เป็น  
โครงการหนึ่งที่รัฐบาลดำเนินการมาโดยตลอด  
ขอให้ทุกคนช่วยกันคิดสานต่อเดิมนำให้เป็นรูป  
ธรรมให้ได้ ทั้งหมดคือหัวใจของเรา ถ้ามอง  
ประเทศไทยเป็นหลัก ตั้งใจทำความดี สร้างความ  
เชื่อมั่นให้ประชาชน ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็น  
อยู่ มีรายได้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นความดีที่  
ทำให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญต่อไปในวันข้างหน้า  
พร้อมขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัน เพราะนี่คือ  
ครอบครัวของเรา ทั้งฝ่ายการเมือง ราชการ ฝ่าย  
รัฐ โดยมีนายกฯเป็นศูนย์กลาง

#### ใช้น้ำยางทำถนนช่วยเกษตรกร

ทั้งนี้ รัฐบาลมอบนโยบายให้กระทรวงคมนาคม  
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงเส้น  
ทางคมนาคมเพื่อลดการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต  
จากอุบัติเหตุบนทางหลวง ขณะเดียวกันเพื่อ  
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบปัญหา  
ราคายางตกต่ำ จึงได้มุ่งเน้นให้ใช้น้ำยางพาราเป็น  
วัสดุในการปรับปรุง ก่อสร้างทาง เพื่อสร้างรายได้  
ให้เกษตรกรโดยตรง กระทรวงคมนาคม โดย  
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท จึงได้ร่วม  
กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันวิจัย  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ศึกษาแนวทางการเพิ่มความปลอดภัยทางถนน  
ด้วยการใช้ยางพาราเป็นวัสดุหลัก ซึ่งจากผลการ  
ศึกษาและวิจัยพบว่ามี 2 ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม  
คือ แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต  
(Rubber Fender Barrier : RFB) และหลัก  
นำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post :  
RGP) ซึ่งได้รับการทดสอบการชนจากสถาบันวิจัย  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ  
สถาบัน Korea Automobile Testing & Research  
Institute (KATRI) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พบ  
ว่าสามารถลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ

โดยกระทรวงคมนาคมมีแผนดำเนินงานนำ  
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 อย่างมาใช้ติดตั้งบนถนนของ  
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบททั่วประเทศ  
ภายในปี 2563-2565 แบ่งเป็น แผ่นยางธรรมชาติ  
ครอบกำแพงคอนกรีต (RFB) ระยะทางรวม  
12,282 กิโลเมตร และหลักนำทางยางธรรมชาติ  
(RGP) จำนวน 1,063,651 ต้น ใช้น้ำยางพาราใน  
ปริมาณมากถึง 1 ล้านตัน สร้างรายได้ให้เกษตรกร  
ถึง 71% หรือคิดเป็นผลตอบแทนกว่า 30,000  
ล้านบาท ซึ่งเกษตรกรจะได้รับโดยตรง เป็นการ  
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย  
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้การ  
สนับสนุนเครื่องมือนวมถึงตัวตุ้มในการผลิต  
โดยให้สหกรณ์สวนยางทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติ  
เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ ให้ได้รับการถ่ายทอด  
เทคโนโลยีการผลิตจากกระทรวงคมนาคม และ  
สามารถกระจายรายได้สู่เกษตรกรอย่างเท่าเทียม  
จึงนำมาสู่การทำบันทึกความร่วมมือการนำอุปกรณ์  
ทางด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกทาง  
ถนนที่ผลิตจากยางพาราไปใช้ประโยชน์ในหน่วย  
งานภาครัฐ ระหว่างกระทรวงคมนาคม และ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#### หวังลดอุบัติเหตุ-สร้างรายได้

สำหรับข้อตกลงความร่วมมือฯ ในส่วนของ  
กระทรวงคมนาคมจะศึกษาและพัฒนาต้นแบบ  
อุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความสะดวก  
ปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา รวมถึง  
ทำการทดสอบเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ และ



การจัดทำแบบมาตรฐานและข้อกำหนดคุณสมบัตินี้ของวัสดุ การจัดทำแผนงานและการกำหนดความต้องการการใช้ยางตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการรับซื้อผลิตภัณฑ์ และนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปติดตั้ง ซึ่งงบประมาณ 85,624 ล้านบาท โดยใช้ยางพาราสดประมาณ 1,007,951 ตัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับรถใช้ถนนแล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรงคิดเป็นผลตอบแทนกว่า 30,108 ล้านบาท ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่กำกับคุณภาพในการผลิตอุปกรณ์ทางด้านจราจรและอำนวยความสะดวกทางถนนที่ผลิตจากยางพารา พร้อมทั้งคัดเลือกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง ให้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งยังสนับสนุนจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุดิบให้เป็นไปตามรูปแบบ มาตรฐาน และราคาตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนด

ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจยางพารา 661 แห่ง โดยปีที่ผ่านมามีการผลิตยางพารารูปแบบต่างๆ ประมาณ 475,058 ตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 57 จากผลผลิตทั้งหมดของสมาชิกสหกรณ์ที่ประกอบอาชีพสวนยางพารารวม 355,181 ราย มีสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 1,420,724 ราย ทั้งนี้ ความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้ นอกจากจะลดความสูญ

เสีย สร้างผลตอบแทนเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ไม้อาจประเมินค่าได้แล้ว ที่สำคัญยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางไทยให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ และสร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืน

#### 4กระทรวงหรือแตรเวล บับเบิล

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ได้เสนอขอเปิดการท่องเที่ยวแบบจับคู่เดินทางเฉพาะประเทศที่ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ดีเช่นเดียวกัน (แตรเวล บับเบิล) โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น และให้ตั้งคณะทำงานร่วม 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดทำรายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการเปิดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ก่อนเสนอเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กวันที่ 17 มิถุนายนนี้ โดยประเทศเป้าหมายที่จะนำร่องจับคู่ท่องเที่ยวระหว่างกันต้องมีประสิทธิภาพในการควบคุมโควิด-19 เหมือนกับไทย ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ลาว พม่า ไต้หวัน เวียดนาม กัมพูชา ตะวันออกกลางบางประเทศ

#### ดึงราคายาง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือการนำอุปกรณ์การจราจรผลิตจากยางพาราไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานรัฐ ระหว่างนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน

#### เล็งกลุ่มนักธุรกิจ-ผู้ป่วยมารักษา

"นักท่องเที่ยวที่จะให้ปลดล็อกเข้ามาก่อนเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนักธุรกิจที่ต้องมีหนังสือเชิญเดินทางมาในเมืองไทยจากบริษัทในเมืองไทย ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ปลอดจากโควิด-19 อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง เมื่อเข้ามาเมืองไทยต้องตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง แต่จะไม่มีกักตัว 14 วัน ทั้งขาเข้าและขาออก ส่วนอีกกลุ่มคือผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมารักษาตัวในโรงพยาบาลไทย กลุ่มนี้ต้องมีใบนัด

หรือหนังสือรับรองทางการแพทย์จากโรงพยาบาล ที่ต้องเข้ารับการรักษาโรคต่างๆ แต่ไม่ใช่เข้ามาเพื่อรักษาโควิด-19 โดยต้องมีรับรองแพทย์โควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงเช่นกัน ซึ่งทั้งกลุ่มนักธุรกิจและผู้ป่วย เมื่อเข้าเกณฑ์มีเอกสารครบสามารถนำเอกสารไปขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้ามาเมืองไทยได้ทันที โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ทดลองเปิดรับต่างชาติทั้ง 2 กลุ่ม 1 เดือน และรองรับนักท่องเที่ยววันละประมาณ 1,000 คนเท่านั้น หลังจากครบ 1 เดือนแล้ว หากไม่มีปัญหาเกิดขึ้นก็จะเปิดกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวระดับสูง เพื่อให้เข้ามาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างชาติดีความนิยม ได้แก่ ภูเก็ต สมุย กระบี่ พังงัน เพื่อให้สามารถเข้ามาเที่ยวประเทศไทยได้ในเดือนสิงหาคมนี้" นายพิพัฒน์กล่าว

### ชงช่วยผู้ประกอบการ3กลุ่มท่องเที่ยว

นายพิพัฒน์กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าแพคเกจในมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะนำประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดของแพคเกจดังกล่าวในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยเตรียมนำเสนอ 3 มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน ตั้งแต่กรกฎาคม-ตุลาคม 2563 วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว 3 กลุ่มคือ กลุ่มบริษัททัวร์หรือบริษัทนำเที่ยว กลุ่มโรงแรม ที่พัก และกลุ่มสายการบินต้นทุนต่ำ

### จัด3แพคเกจเที่ยวบินสุข-อสม.

นายพิพัฒน์กล่าวว่า แพคเกจมี 3 แบบคือ 1.เที่ยวบินสุข เมืองต้นจะเปิดให้มาลงทะเบียนใช้สิทธิรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-เวเชอร์ เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการจองห้องพัก คนละไม่เกิน 3,000 บาท จำนวน 5 ล้านห้องพัก พักได้ไม่เกิน 5 วัน ส่วนรายละเอียดต้องรออีกครั้ง 2.กำลังใจ เป็นการสนับสนุนเงินให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 1.2 ล้านคน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรม ฐานคนละ 2,000 บาท และ 3.การช่วยเหลือสายการบิน เมืองต้นรัฐอาจช่วยออกเงินเป็นส่วนลดสำหรับซื้อตัวเครื่องบิน และการช่วยเหลือสายการบินต้นทุนต่ำแต่รายละเอียดในส่วนนี้ยังไม่ชัดเจน

### กพท.นัดถก14สายการบิน16มิ.ย.

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า กพท.ได้ทำหนังสือถึงสายการบินที่จดทะเบียนในไทย และสายการบินเช่าเหมาลำ (ชาร์เตอร์โฟลต์) รวมประมาณ 13-14 สายการบิน เพื่อนัดหารือในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ โดยประเด็นของการหารือจะเป็นการสอบถามความพร้อมในการกลับมาเปิดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศ

"การจะกลับมาเปิดทำการบินในช่วงนี้ไม่ใช่เพียงประกาศเปิดแล้วจะกลับไปทันที เพราะต้องถามความพร้อมของแต่ละสายการบินด้วยว่า ต้องการไปจุดบินประเทศใด และประเทศปลายทางเปิดรับให้สายการบินเข้าไปทำการบินหรือไม่ รวมทั้งผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติอย่างไร และสายการบินต้องเตรียมระเบียบควบคุมโรคอย่างไร"

นายจุฬากล่าวว่า สำหรับการประกาศเปิดให้สายการบินพาณิชย์ทำการบินระหว่างประเทศจะ

(อ่านต่อหน้า 7)

## ต่อจากหน้า 5

### แทรเวลบับเบิล

มีผลในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขที่จะพิจารณาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างไร รายงานข่าวจาก กพท.ระบุว่า หลักเกณฑ์ข้อกำหนดในประกาศปลดล็อกการเดินทางด้วยอากาศยาน เมืองต้นหากจะมีการอนุญาตทำการบิน อาจจะเป็นลักษณะของการเปิดให้ทำการบินเป็นบางประเทศที่มีความต้องการเดินทาง และประเทศปลายทางมีความปลอดภัย หรืออนุญาตเฉพาะกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง เช่น นักธุรกิจ เป็นต้น

### คมนาคมสั่งเปิดสนามบินภูเก็ต

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันที่ 12 มิถุนายน กระทรวงคมนาคมได้เสนอที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ให้พิจารณาเปิดสนามบินนานาชาติภูเก็ตในจังหวัดภูเก็ต

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ทั้งนี้ที่ประชุม ศบค.มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวให้เปิดสนามบิน

ภูเก็ตได้ ล่าสุดตนจึงได้แจ้งเรื่องไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนการเปิดสนามบินโดยเร็ว เพราะจะต้องแจ้งสายการบินให้เตรียมการทำการบินล่วงหน้า ขณะนี้รอเพียงการออกประกาศเปิดสนามบินจาก กพท.เท่านั้น

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศเรื่องเงื่อนไขและเงื่อนไขในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 5) เพิ่มท่าอากาศยานภูเก็ตในรายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน เป็นต้นไป ส่วนท่าอากาศยานอื่นที่ไม่ปรากฏรายชื่อขอให้ติดตามประกาศจาก CAAT ต่อไป สำหรับอากาศยานขนส่งคนโดยสารจากภายนอกประเทศยังคงห้ามทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.63

### เงินไหลสู่เศรษฐกิจ1-2แสนล.

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการกลุ่มมาตรการสำหรับการกลับมาเปิดธุรกิจใหม่ ภายใต้คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยภายในงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 รับมือมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3 ว่าหอการค้าไทยมีส่วนร่วมกับ ศบค.ในการสนับสนุนมาตรการหยุดยั้งการแพร่กระจายของโควิด-19 และได้มีข้อเสนอของภาคเอกชนในหลายประเด็นตั้งแต่เริ่มต้น อาทิ มาตรการสำหรับกรกลับมาเปิดธุรกิจใหม่ มาตรการเพื่อช่วยเหลือธุรกิจและผู้ประกอบการ การส่งเสริมการทำงานจากที่บ้าน (เวิร์กฟรอมโฮม) การจัดทำระบบเพื่อช่วยเหลือผู้ตกงาน และการศึกษาแนวทางการปรับตัวของธุรกิจในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรง เป็นต้น

นายกลินท์กล่าวว่า สำหรับมาตรการผ่อนปรน (คลายล็อกดาวน์) ระยะที่ 3 จะทำให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งหอการค้าไทยประเมินว่าหลังคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 3 สำหรับกิจการและกิจการในกลุ่มสีเหลืองซึ่งมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระดับปานกลางถึงสูง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 1-2 แสนล้านบาท และตั้งแต่นั้นการคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 1 ในกลุ่มสีขาวหรือความเสี่ยงต่ำ และมีความจำเป็นต้องการดำรงชีวิต เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 และระยะที่ 2 ในกลุ่มสีเขียวหรือความเสี่ยงปานกลาง วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ 2 แสนล้านบาท

## จีดีพีติดลบต่ำกว่าที่ประเมิน

“จากการประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ณ เดือนพฤษภาคม 2563 ของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สมาหอกการค้าแห่งประเทศไทย สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ประเมินว่าตัวเลขเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของประเทศไทยจะติดลบ 3-5% ซึ่งเป็นระดับต่ำกว่าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประเมินว่าจะติดลบ 6.7% เนื่องจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีมาตรการเยียวยาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง” นายกสิณท์กล่าว

นายกสิณท์กล่าว ว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ทางศบค.จะมีการประกาศมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 4 ให้กิจการและกิจกรรมอีกหลายประเภทกลับมาดำเนินธุรกิจได้ภายใต้มาตรการที่ภาครัฐกำหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและเศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้ และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเปิดประเทศและการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งต้องดูเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ รวมถึงกำหนดกระบวนการที่ชัดเจนในการจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติ ทั้งนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนไทยว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดระลอก 2 จากการให้คนต่างชาติเข้าประเทศ

## แนะมาตรการรัฐดูแลว่างงาน

นายกสิณท์กล่าวว่า รวมทั้งมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่จะมีออกมาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนี้ รัฐบาลจะต้องดูแลในเรื่องของผู้ว่างงานและแผนการพัฒนาประเทศ รวมถึงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ หลังจาก พ.ร.ก.กู้เงิน ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

“งานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ ได้เข้าใจถึงความสำคัญที่จะต้องมีการปรับตัว ยกระดับมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ทั้งเจ้าของธุรกิจและลูกค้า เพราะที่ผ่านมาการเปิดเมืองหรือการผ่อนคลายเป็นต่างๆ ได้มีการทยอยปรับให้เหมาะสมตามลักษณะของสถานประกอบการและลูกค้า โดยปัจจุบันจะเห็นบรรยากาศ การปรับตัวเพื่อปรับระดับประคองธุรกิจให้อยู่รอดในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจผ่านระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสใหม่ๆ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างสรรค์บริการต่างๆ ที่น่าสนใจ เป็นต้น” นายกสิณท์กล่าว

## ชี้ท่องเที่ยวส่งสัญญาณฟื้นตัว

นายเชียว คัม ฮอง ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แอร์บีเอ็นดับเบิลยู (Airbnb) เปิดเผยถึง

สถานการณ์ท่องเที่ยวว่า หลังจากทีภาครัฐคลายล็อกดาวน์พบว่ายอดจองที่พักสำหรับท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19 โดยมีจุดหมายปลายทางยอดนิยม ได้แก่ กรุงเทพฯ หัวหิน พัทยา เชียงใหม่ และเพชรบุรี ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุดที่แอร์บีเอ็นดับเบิลยูสำรวจระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-6 มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่าผู้คนเริ่มออกเดินทางอีกครั้ง จากข้อมูลการสำรวจของ Airbnb ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2563 มียอดจองการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง 13% เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา แม้การเดินทางจะหยุดชะงักไปช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่จากข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าผู้คนยังอยากที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวเช่นเคย และคาดว่าจะการท่องเที่ยวภายในประเทศกำลังฟื้นตัวและเติบโตสูงในเวลาอันใกล้

“แอร์บีเอ็นดับเบิลยูเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศกลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะการเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดที่จุดหมายใกล้บ้าน จากข้อมูลล่าสุดทำให้เราเชื่อมั่นมากขึ้นว่านักท่องเที่ยวต่างมองหาประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเป็นเอกลักษณ์ และราคาไม่แพงเกินเอื้อม การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้ประเทศไทยฟื้นตัวได้เร็ว” นายเชียวกล่าว

## อัดแพคเกจช่วยฟื้นฟูธุรกิจ

ที่กรมสรรพสามิต นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวระหว่างมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตว่า ที่ประชุมกรมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน เห็นชอบแพคเกจภาษีสรรพสามิตเพื่อช่วยฟื้นฟูธุรกิจและประชาชนหลังโควิด-19 มติดังกล่าวยังเป็นความลับจนกว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ หลังจากนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นายพรกล่าวว่า ทั้งนี้ แพคเกจดังกล่าวช่วยในกลุ่มธุรกิจ ยาเส้น รถยนต์ น้ำมันไม่ สถานบริการ โดยในส่วนสถานบริการนั้นเก็บภาษีในอัตรา 0% จนถึงวันที่ 30 กันยายน แต่มีเงื่อนไขคือต้องจ้างแรงงานไว้เท่าเดิม นอกจากนี้มีเรื่องขยายเวลาเซปต์ลดอากาศ เพื่อการส่งออกและนำเข้าสินค้าให้มากขึ้น จากเดิมมีกรอบเวลาไว้ 15-20 วัน ซึ่งการขยายเวลาเป็นอำนาจกรมในการกำหนดระยะเวลาใหม่

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า กรม

เห็นชอบมาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อฟื้นฟูภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยให้มีการยกเว้นการเก็บภาษีธุรกิจสถานบริการที่อยู่

ในพิกัดภาษีสรรพสามิต เช่น ผับ บาร์ ออบบอนด์ สนามม้า สนามกอล์ฟ เริ่มตั้งแต่กฎหมายมีผลไปจนถึง 30 กันยายน 2563

## เลื่อนปรับภาษีบุหรี่-ยาเส้น 1ปี

นอกจากนี้ ยังให้เลื่อนเวลาการปรับภาษีบุหรี่และยาเส้นออกไปอีก 1 ปี จนถึงตุลาคม 2564 จากเดิมมีแผนปรับภาษีบุหรี่ในขามูลค่าอัตราเดียว 40% ของราคาขายปลีกแนะนำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 หากปรับภาษีดังกล่าวทำให้บุหรี่ในกลุ่มราคาต่ำกว่า 60 บาทต่อซอง ราคาปรับขึ้นเกือบ 100 บาท เพราะต้องเสียภาษี 40% จากเดิมเก็บ 20% ส่วนบุหรี่สูงกว่า 60 บาทต่อซอง มีการจัดเก็บ 40% อยู่ก่อนหน้านี้อีก

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตได้ปรึกษากับเครื่องต้นนวัตกรรมที่มีสัดส่วนผสมน้ำผักและผลไม้ไม่ต่ำกว่า 10% ให้เสียภาษี 3% รวมถึงปรับลดภาษีสรรพสามิตไฟฟ้าลงเหลือ 2% ส่วนสินค้านำเข้า ส่งออก ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสนามบินทั่วโลก กรมเห็นชอบขยายเวลาการชำระภาษีให้กับสินค้าทุกชนิดที่อยู่ในพิกัดสรรพสามิต ที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าสนามบิน ให้สามารถยืดเวลาการชำระภาษีออกไปได้จากเดิมที่กำหนดไว้ 7-15 วัน

## คลังจ่ายเงินเยียวยาครบแล้ว

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและโฆษกพรรคพลังประชารัฐ โพสต์เฟซบุ๊กระบุเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาว่า โครงการเราไม่ทิ้งกัน มาตรการเยียวยา 5,000 บาท จ่ายเงินครบแล้ว 15.1 ล้านคน แต่งานของกระทรวงการคลังยังไม่จบ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงยังต้องทำงานอย่างหนักในการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเกือบ 1 ล้านคน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำชับให้ดูแลอย่างดี ไม่ว่าใครจะติชมอย่างไร ตนก็มีความสุขที่ได้ร่วมทำงานในโครงการนี้ ไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน ขอแค่นี้พี่น้องประชาชนมีความสุข ได้รับการช่วยเหลือในช่วงที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ตนก็มีความสุขแล้ว วันนี้เดินไปไหนจะมีพี่น้องประชาชนฝากขอบคุณรัฐบาล ขอขอบคุณผู้ ขอบคุณนายอุตตม ขอขอบคุณกระทรวงการคลัง ตนเชื่อว่าทุกคนมีความสุขที่ได้ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน

“ผมต้องขอขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังที่ทำงานทุกวันในการตรวจสอบคำร้องทุกข์เกือบล้านฉบับ วันนี้เลยเอารูปคำร้องทุกข์ของพะเนิน มาลงให้ทุกคนได้ทราบว่า เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตรวจสอบเสร็จก็จะหามาตรการดูแลเก็บตกในส่วนนี้ ไม่ต้องห่วงนะครับ ทุกคำร้องจะได้รับการตรวจสอบและเยียวยาอย่างแน่นอน”

นายธนกร ระบุ

## ‘ธรรมนัส’ขอหมิ่นล.ช่วยเกษตร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรอยู่ระหว่างการจัดทำแผนโครงการของบภายใต้กรอบการใช้จ่ายเงินกู้ 4 แสนล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ หน่วยงานที่กำกับดูแล 4 หน่วยงาน อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) เบื้องต้นคาดว่าจะเสนอโครงการผ่านงบดังกล่าวประมาณ 1 หมื่นกว่าล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวต่อว่า แบ่งเป็น กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก มากกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) นอกเขตชลประทาน เบื้องต้น พื้นที่ 200 ไร่ บ่อละ 80 ล้านบาท งบประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท มุ่งเน้นเพิ่มพื้นที่บ่อเพื่อกักเก็บน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งต้องผ่านการแก้ไขกฎระเบียบราชการให้สามารถเพิ่มพื้นที่ขนาดแหล่งน้ำเทียบเท่ากับแหล่งน้ำขนาดใหญ่พื้นที่ชลประทาน นำมาพัฒนาเป็นเกษตรแปลงใหญ่ มีนวัตกรรม รักษาดูแลคุณภาพดิน ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ให้มีการจ้างงานเกษตรกรที่ตกงาน และเกษตรกรมีน้ำเพียงพอทำการเกษตร

## ชุด6พันบ่อบาดาลเพิ่มแหล่งน้ำ

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวต่อว่า ส.ป.ก.จัดทำโครงการชุดบ่อบาดาลโซลาร์เซลล์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยการชุดบ่อบาดาล เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำทำการเกษตรจำนวน 6,000 บ่อ งบประมาณ 2,600 ล้านบาท ในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำใน ส.ป.ก., อ.ต.ก. ได้จัดทำโครงการแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ โดยจะพัฒนารูปแบบเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาจำหน่าย เป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ผลิตภายใต้แบรนด์ อ.ต.ก. รวมถึงเพิ่มพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ อยู่ระหว่างหารือแผนโครงการ และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดำเนินโครงการสร้างกำลังพล จัดซื้ออากาศยานเข้ามาทดแทนที่เสื่อมสภาพ อยู่ระหว่างทำแผนโครงการเช่นกัน

“กว่า 1 ปีที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรฯ มั่นใจว่าทำหน้าที่และมีผลงาน โดยเฉพาะการจัดสรรเรื่องที่ดินทำกินจากผลสำรวจพื้นที่ ส.ป.ก. ในเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ปัจจุบันที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้แล้ว อาทิ พื้นที่ที่เป็นรีสอร์ท โรงแรม แหล่งชุมชน และเหมืองแร่ ทั้งหมดนี้ มีนโยบายจะยึดคืน แล้วปรับให้เป็นพื้นที่เช่า โดยจะพิจารณาตามแต่ละกรณี เพื่อนำค่าเช่าเข้ากองทุนปฏิรูปที่ดิน ที่มีวงเงินขณะนี้ ประมาณ 4,000 ล้านบาท แล้วนำเงินเหล่านั้นไปปรับโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก.จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเพื่อต่อยอดโครงการแปลงใหญ่ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเช่าที่ลักษณะดังกล่าว จะต้องปรับแก้กฎหมายให้ ส.ป.ก.เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ต่อไป” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

## แบงก์ชาติประกาศฐานะการเงิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตรเพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563 และงวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ในเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่า รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตรประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย มีเงินสด 89,670 ล้านบาท เงินตราต่างประเทศ 704,671 ล้านบาท ขณะเดียวกันก็มีหนี้สินอื่นๆ 6.1 ล้านล้านบาท

## ก.ล.ต.ถกตั้งกองทุนอัมตราสาร

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยมว่า ก.ล.ต.ได้จัดการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับและพัฒนาลตลาดตราสารหนี้ ตัวแทนจากชมรมวณิชชณกิจ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนายกสมาคมบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมสรรพากร เกี่ยวกับ

ความเป็นไปได้และแนวทางการจัดตั้งกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารที่ต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (high yield bond) โดยมีความเห็นร่วมกันในหลักการถึงความจำเป็นในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ออกตราสารหนี้บางรายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้มีการระดมทุนผ่านกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารที่ต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ ให้มีสภาพคล่องและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนผ่านมืออาชีพทดแทนการลงทุนโดยตรงในตราสารดังกล่าว โดยมีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสมกับฐานะการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

## ผู้ทริสต์ชายให้นักลงทุนใหญ่

นางสาวรื่นวดีกล่าวว่า ในเบื้องต้นจะเป็นการจัดตั้งกองทุนในรูปแบบกองทุนรวม หรือทรัสต์ ซึ่งเป็นกองทุนปิดที่มีการบริหารจัดการโดยมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ชายให้เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น โดยเน้นลงทุนในกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารที่ต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ และจะผ่อนคลายบางกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดตั้งและบริหารกองทุน นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับมาตรการจูงใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ลิขสิทธิ์ทางภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

“ทุกหน่วยงานที่ร่วมประชุมในวันนี้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและเห็นถึงความจำเป็นในการจัดตั้งกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารที่ต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ โดย ก.ล.ต.พร้อมที่จะเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อพิจารณาผ่อนคลายเกณฑ์ที่อาจเป็นข้อจำกัดและจะเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนให้มีบทวิเคราะห์ตราสารหนี้จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย ก.ล.ต.เน้นการบริหารความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าวผ่านมืออาชีพ และให้ความสำคัญกับการลงทุนในตราสารหนี้ของผู้ออกที่มีธรรมาภิบาลที่ดี” นางสาวรื่นวดีกล่าว